

วิชามะพร้าวเชิงสร้างสรรค์

รหัสวิชา 030201

กลุ่มวิชาส่งเสริมการท่องเที่ยว

ห้องเรียนบ้านทุ่งประตู

อาจารย์วิบูลย์ บุญลอบ

อาจารย์กิตติวงศ์ แสงสุวรรณ



มะพร้าวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการเสนอกิจกรรมในสวนมะพร้าวลุงบุญมีทับสะแก ที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับมะพร้าว โดยการนำส่วนต่างๆ ของมะพร้าวมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างสรรค์ออกมาเป็นเครื่องดื่มแสนอร่อย และนำสิ่งเหลือใช้จากมะพร้าวมาสร้างสรรค์งานศิลปะ จัดทำเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ปล่อยของไว้เป็นที่ระลึกให้กับสวนมะพร้าวลุงบุญมีทับสะแก

ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะพร้าว มะพร้าวที่ดีที่สุดและเป็นจุดเด่นของสวนมะพร้าวลุงบุญมีทับสะแก คือ มะพร้าวพันธุ์นกคุ้ม เป็นมะพร้าวพันธุ์เดียวที่ให้ผลผลิตสูง น้ำหอม หวาน นอกจากจำหน่ายผลสด ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว เช่น น้ำตาลสด จากดอกมะพร้าว เป็นน้ำตาลชั้นที่ 1 ที่นำน้ำตาลสดมาทำให้สะอาดสำหรับรับประทานได้ จากนั้นนำน้ำตาลสดมาเคี่ยวให้เข้มข้นเป็นน้ำตาลคาราเมล เป็นน้ำตาลชั้นที่ 2 จากน้ำตาลมะพร้าวสด และสุดท้ายน้ำตาลชั้นที่ 3 เป็นน้ำตาลปึกจากมะพร้าวที่ใช้ในครัวเรือนสำหรับทำขนม และประกอบอาหารต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

งานสร้างสรรค์จากมะพร้าว โดยการนำส่วนต่างๆ ของมะพร้าว ทั้งที่ได้จากต้นมะพร้าว เช่น กาบดอกมะพร้าว ทางมะพร้าว ผลมะพร้าว ก้านมะพร้าว ใบมะพร้าว จุกมะพร้าว และอื่นๆ สามารถนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะได้ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะพร้าว ก็สามารถนำมาต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็นอาหารหรือเครื่องดื่มได้หลากหลาย

ป้อนคำหวานทับสะแก เป็นการผสมเครื่องดื่มจากคาราเมลที่ได้จากน้ำตาลดอกมะพร้าว ที่เมื่อทำน้ำตาลสดให้เป็นน้ำตาลคาราเมลจะเก็บไว้ได้นาน และนำกลับมาผสมเป็นเครื่องดื่มได้ เครื่องดื่มแนะนำมีส่วนผสมคือ น้ำตาลคาราเมล 3 ซ่อนโต๊ะ ใส่ในภาชนะสำหรับเขย่า บีบมะนาว 2 ซีก หรือเล็กน้อยตามชอบ ใส่น้ำแข็งก้อนพอประมาณ ปิดฝาภาชนะแล้วเขย่าให้เข้ากัน จะได้เครื่องดื่มจากน้ำตาลมะพร้าวแสนอร่อย ให้ชื่อว่า “ป้อนคำหวานทับสะแก” รสชาติหวานอมเปรี้ยว หอมเย็น ดับกระหาย ในช่วงอากาศร้อนได้ดี นักท่องเที่ยวสามารถผสมตัวเอง และยังสามารถนำไปผสมเป็นเครื่องดื่มอื่นๆ ได้อีกมากมาย

ศิลปะบนมะพร้าว เข้าสวนไปเก็บส่วนต่างๆ ของมะพร้าว เช่น กาบดอกมะพร้าว ทางมะพร้าว ผลมะพร้าว โดยเลือกผลมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวหุ่ย ไม่มีน้ำใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว นำมาเป็นวัสดุที่มีพื้นผิวสำหรับการระบายสีให้เป็นภาพตามจินตนาการ โดยทางสวนมะพร้าวลุงบุญมีทับสะแกเตรียมอุปกรณ์ระบายสีให้นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ได้ปล่อยฝีมือเชิงศิลป์ บนพื้นผิวมะพร้าวตามจินตนาการ เป็นอีกกิจกรรมได้ร่วมงามมะพร้าวที่เกิดจากการสร้างสรรค์

บ้านทุ่งประตู กิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากส่วนต่างๆ ของมะพร้าว เช่น นำมาผสมเป็นเครื่องดื่มจากมะพร้าวที่ทำได้ง่ายสไตล์ท้องถิ่น แต่มีความอร่อยให้ความสดชื่นกับผู้ที่ได้ชิม และสวนของมะพร้าวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว นำมาทำเป็นงานศิลปะด้วยการระบายสีบนมะพร้าว ทำให้นักท่องเที่ยวได้สนุกกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์จากฝีมือตนเอง ทั้งปรุงเครื่องดื่มเองตามชอบ และระบายสีบนมะพร้าวตามจินตนาการ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นชาวสวนมะพร้าวได้อย่างดี